



ส.นพ.พรพงษ์ มนัสเกียรติ (3 จากซ้าย), รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา, ดร.ทรงวุฒิศักดิ์ชลาธร จากอินเตอร์ฟาร์มา และ ศ.ฮัน ซึงโฮ ร่วมให้ความรู้ในการอบรมหลักสูตรเข้มข้น

ด้วยนวัตกรรมความงามได้ก้าวไกลและเป็น การแพทย์ของประเทศเกาหลีได้กล่าวว่า ที่แพร่หลายได้รับความนิยมไปทั่วโลก โดยเฉพาะ กระดูกโครงสร้างของใบหน้า เมื่อมีอายุ การทำหัตถกรรมฉีดโบทูลิเนียม ทอกซินและ ฟิลเลอร์ มากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลง ในแง่ของ การอัปเดตความรู้และเทคโนโลยีจึงมีความจำเป็น กล้ามเนื้อและผิวหนัง พื้นฐานใบหน้า ทั้งผู้บริโภคและหมอที่อยู่ในวงการศัลยกรรม จาก ของคนซีกโลกตะวันตกและตะวันออก การประชุมวิชาการนานาชาติ (ADAC 2018) ปีที่ 4 ไม่เหมือนกัน การใช้โบทูลิเนียม ทอกซิน

หมอเตือนอันตรายจากการ ฉีดฟิลเลอร์ อาจเกิดผลข้างเคียงรุนแรงถึงตาบอด

ในหลักสูตร "3rd iClass Anatomy Cadaver Course Asia" ที่จัดขึ้นในไทยเมื่อเร็วๆ นี้ภายใต้ ความร่วมมือของภาควิชาตจวิทยาและภาควิชากาย- วิทยา ศาสตราจารย์ คณะ แพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาลมหาวิทยาลัย มหิดล, Aesthetic Dermatology Academy Conference (ADAC), สถาบัน iClass Anatomy จาก ฝรั่งเศสและ Inter Pharma Aesthetic College (IPAC) ได้เผยเทคนิคสุดล้ำเพื่อสวยหล่ออย่างธรรมชาติ และปลอดภัย



ศ.ฮัน ซึงโฮ ผอ.ฝ่ายวิจัยและประธานกลุ่ม ศาสตราจารย์สถาบันวิทยาศาสตร์พื้นฐานด้าน

หรือฟิลเลอร์ จึงต้องใช้เทคนิคที่แตก ต่างกัน แต่ไม่ว่าจะมีเทคนิค วิทยาการ หรือนวัตกรรมใหม่แค่ไหนก็ตามถ้าหมอ ที่ลมมือรักษาคอนไซ้ ไม่รู้เรื่องกายวิภาค บนใบหน้าดีพอก็ ย่อมไม่เกิดประ- โยชน์และอาจเกิด โทษ แต่ถ้าเรา เข้าใจกายวิภาครู้ ถึงความแตกต่าง ของพื้นฐานแต่ละ คนได้ดีแล้ว ก็จะ สามารถนำเทคโนโลยีบวกกับผลิตภัณฑ์ที่ดี มาปรับให้เหมาะสมกับแต่ละคนได้โดยได้ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดอีกด้วย ด้าน รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดี- เดชา จากสาขาตจวิทยา ศาสตร์ ภาควิชา

ตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้กล่าวถึงการทำหัตถกรรมในกลุ่มฟิลเลอร์ มีความนิยมมากขึ้นในช่วงหลัง ยิ่งนิยมมากขึ้นก็มีความเสี่ยงที่จะเจอเคสที่เกิดผลข้างเคียงมากขึ้น ที่รุนแรงคือ ตาบอดเนื่องจากฉีดไปโดนระบบประสาทตา บางรายเกิดเนื้อตายบริเวณที่ฉีด เนื่องจากฟิลเลอร์ไปอุดตันเส้นประสาท เพราะฉะนั้นเทคนิคการฉีดที่ถูกต้องจึงสำคัญมาก พอๆกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ถ้ารู้ตัวว่ามีอาการตาบอด ต้องรีบกลับมาหาหมอภายใน 90 นาที อาจจะสามารถรักษาระบบประสาทตาไว้ได้ หรือการฉีด Messo Fat หรือการฉีดไขมันบนใบหน้า ทำให้หน้าเด็กลงจริงๆแล้วทางการแพทย์ไม่มีตัวยาตัวไหนที่ฉีดแล้วลดไขมันบนใบหน้าได้ ตรงนี้คือผิดและอันตรายมากๆ ส่วนในมุมของหมอที่ต้องดูแลรักษาคคนไข้จะต้องมีจริยธรรม ต้องมั่นใจว่าไม่อันตรายต่อผู้ป่วย ต้องเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์กับคนไข้มากที่สุด และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต้องมีคุณภาพ ไม่เกิดผลข้างเคียงกับคนไข้ ในส่วนของผู้บริโภคต้องบริโภคอย่างชาญฉลาด หาข้อมูลให้ดีและเช็กให้แน่นอน เดี่ยวนี้เช็กได้ง่ายจากเว็บไซต์ของแพทย์สภาได้เลยว่า หมอจบด้านไหน เชี่ยวชาญด้านไหน และการเลือกสถานที่ที่สำคัญควรต้องเป็น รพ. หรือคลินิกที่ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้นเพราะ รพ. และคลินิกที่มีทะเบียนถูกต้องจะมีข้อบังคับให้มีเครื่องมือช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉิน.